

Về việc tránh nguy cơ lây nhiễm khi đi đến cửa hàng ăn uống

Tài liệu 1

ベトナム語 (VN)

	Nội dung cần tuân thủ đối với cửa hàng ăn uống,	Nội dung cần tuân thủ đối với khách hàng
Nhà hàng, quán rượu Izakaya	<ul style="list-style-type: none">○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng<ul style="list-style-type: none">• Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách.• Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để ngăn cách.• Đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi tại quầy là từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn của quầy để ngăn cách.○ Triệt để thực hiện thông khí<ul style="list-style-type: none">• Đảm bảo thông khí đầy đủ bằng cách cứ 30 phút 1 lần, mở hết cửa sổ cả 2 hướng trong khoảng 5 phút.○ Kêu gọi khách hàng thực hiện<ul style="list-style-type: none">• Nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn uống.• Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.• Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc và tránh nói to.• Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên)• Nếu một nhóm khách ngồi nhiều bàn khác nhau thì yêu cầu khách hạn chế đi lại giữa các bàn.	<ul style="list-style-type: none">○ Khi đặt chỗ<ul style="list-style-type: none">• Đặt chỗ tại ác cửa hàng có dán Nhân dán tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hoặc có Dấu chứng nhận phòng chống dịch bệnh, và cửa hàng đó có thể đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng, triệt để thực hiện thông khí,...○ Khi đến cửa hàng<ul style="list-style-type: none">• Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của cửa hàng ăn uống mà mình đến.• Đeo khẩu trang khi không ăn uống.• Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào.• Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, uống truyền tay nhau một cốc, nói to,...• Hạn chế ăn uống tại cửa hàng lâu (quá 2 tiếng)• Nếu một nhóm ngồi nhiều bàn khác nhau thì hạn chế đi lại giữa các bàn.

<p>Nơi tổ chức tiệc</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng <ul style="list-style-type: none"> • Trường hợp có phục vụ bữa ăn thì số khách ít hơn 50% sức chứa. • Bữa ăn được phục vụ theo kiểu khách ngồi ăn (không phục vụ kiểu tiệc đứng) • Tránh bố trí chỗ ngồi đối mặt trực diện nhau, đảm bảo khoảng cách các chỗ ngồi từ 1m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic ở trên bàn để ngăn cách. • Khoảng cách giữa các bàn là từ 1m trở lên, hoặc dùng tấm chắn Acrylic để ngăn cách. • Đảm bảo khoảng cách giữa người phát biểu (ở sân khấu) và người tham gia là từ 2m trở lên. Ngoài ra, lắp đặt tấm chắn Acrylic để ngăn cách. ○ Triệt để thực hiện thông khí <ul style="list-style-type: none"> • Thực hiện thông khí ở trong phòng bằng cách dùng máy thông khí, hoặc mở cửa,... ○ Kêu gọi khách hàng thực hiện <ul style="list-style-type: none"> • Nhắc nhở người tổ chức đăng ký trước để có thể nắm bắt được về người tham gia. • Dùng loa thông báo,... để nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Nhắc nhở khách hàng đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Nhắc nhở khách hàng không chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc và tránh nói to. • Nhắc nhở khách hàng không ngồi lâu (từ 2 tiếng trở lên) • Nhắc nhở hạn chế đi lại giữa các bàn 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Khi đặt chỗ <ul style="list-style-type: none"> • Người tổ chức căn cứ theo số lượng người tham gia dự kiến để lựa chọn hội trường đủ rộng có thể đảm bảo khoảng cách giữa người với người (khi ngồi cách nhau từ 1m trở lên) • Nếu có phục vụ bữa ăn thì tổ chức với số khách ít hơn 50% sức chứa. • Hạn chế kiểu tiệc đứng. ○ Khi đến nơi tổ chức <ul style="list-style-type: none"> • Hợp tác và tuân thủ thực hiện đối sách phòng chống dịch bệnh của nơi tổ chức tiệc mà mình đến. • Đeo khẩu trang khi không ăn uống. • Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và ngón tay khi đi vào. • Hạn chế các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như chúc rượu lẫn nhau, không uống truyền tay nhau một cốc, nói to,... • Hạn chế ăn uống lâu (quá 2 tiếng) • Hạn chế đi lại giữa các bàn.
-------------------------	---	--